



ประกาศกองทุนประกันชีวิต

ที่ ๑๕/๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และได้รับการขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนประกันชีวิต

ตามประกาศกองทุนประกันชีวิต ที่ ๑๔/๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนประกันชีวิต และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้มีการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

กองทุนประกันชีวิต ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการขึ้นบัญชี ซึ่งเป็น ผู้ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยเรียงลำดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกที่มี คะแนนสูงสุด จะได้รับการพิจารณาเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนประกันชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และได้รับการขึ้นบัญชี

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิ (ส่วนปฏิบัติการ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๖๗๑๕	ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐทริกา รอดมาก	ผู้ผ่านการคัดเลือก
๒	๐๑๖๗๐๔	นางสาวนันทิกานต์ ไกรแก้ว	สำรองลำดับที่ ๑
๓	๐๑๖๗๑๗	นางสาวสุประวีณ์ สิทธิพร้อม	สำรองลำดับที่ ๒

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานพัสดุ (ส่วนบริหารทั่วไป)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒๖๗๐๑	นายมานัส เบเชกู่	ผู้ผ่านการคัดเลือก
๒	๐๒๖๗๐๔	นายรัฐพล จันทร์แสง มีคอนไทย	สำรอง ลำดับที่ ๑

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว

ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ ของทุกตำแหน่งงาน ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กองทุนประกันชีวิต อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๑๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ ไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็นหรือเหตุขัดข้องใดๆ ต่อกองทุนประกันชีวิต จะถือว่าสละสิทธิ โดยกองทุน ประกันชีวิต จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกการขึ้น บัญชีดังกล่าว

๓. เอกสารหลักฐานที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำมายื่นในวันรายงานตัว

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่าย ชื่อ - สกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้แสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ผ่านการคัดเลือก หากไม่มีบัตรข้างต้น อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้รายงานตัว

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และได้รับการขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนประกันชีวิต ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โดยถือว่าการพิจารณาของกองทุนประกันชีวิต ถือเป็นที่สุด ไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้น กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือหากมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะหมดสิทธิหรือถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอนสิทธิในการบรรจุ และต้องถูกดำเนินการทางวินัยกรณีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยหากผู้ใดได้รับการบรรจุแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุ โดยไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้น

๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๑-๑๓๓๓ ต่อ ๔๑ หรืออีเมล hr@lifeif.or.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพนพล เบี้ยวไข่มุข)

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต